

แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

พ.ศ. 2551

ระบบ ปคร. ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2546 โดยมติคณะรัฐมนตรี และในปี 2548 ได้มีการสำรวจผลการปฏิบัติงานของ ปคร. ซึ่งพบว่า ระบบ ปคร. เป็นกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การประสานภารกิจโดยเฉพาะในส่วน of คณะรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ปฏิบัติงานในระบบ ปคร. ซึ่งได้แก่ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ต่างมีความเห็นตรงกันว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ปคร. เป็นระบบที่มีความชัดเจน **สมควรที่จะมีการรองรับระบบ ปคร. โดยกฎระเบียบ¹** ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีแนวคิดที่จะยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ขึ้นอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ระบบนี้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงได้จัดทำ

¹ ข้อเสนอจากการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ปคร. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมเวทีสัน กรุงเทพมหานคร.

เอกสาร “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา”² ให้ ปคร. ทดลองใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนแล้วจึงประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการยกวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการพัฒนาระบบ ปคร. ให้เป็นรูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ของกระทรวง 19 แห่ง หน่วยงานกลางในสำนักนายกรัฐมนตรี 6 แห่ง รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ปคร. ของส่วนราชการว่ามีรูปแบบ โครงสร้าง และการดำเนินการกิจอย่างไร และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร. โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนราชการทั้งหมดไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ยกวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. และได้

² คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มกราคม 2550) รับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบในการทำงานสำหรับ ปคร.

จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ปคร. ผู้ช่วย ปคร. และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 12 กันยายน 2551³

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ปคร. เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดทำเอกสาร “คำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551” ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ ปคร.

³ ดูข้อมูลได้ที่ <http://www.ratchakitcha.soc.go.th>